

Rộn ràng ngày khai trường!

Có nhà thơ đã viết:

“ Cho tôi ở lại giữa mùa thu
Làm tiếng trống trường ngân dài nỗi nhớ
Làm chiếc lá nhẹ rơi qua khung cửa.
Làm áng mây trôi tinh khiết áo học trò.”

Tôi yêu mùa thu. Mùa thu có ngày khai trường, được nghe tiếng trống chào đón năm học mới và nhìn thấy những ánh mắt ngây thơ, trong sáng của các em học sinh. Giữa quang cảnh rực rỡ tràn đầy màu sắc của cờ và hoa, giữa cái không khí tràn ngập tiếng ríu rít của đàn em thơ, giữa những tiếng nhạc lời cuốn và vui vẻ của lễ khai giảng, tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Hòa chung trong không khí cả nước hưởng ứng “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.” Sáng 5/9/2023, Trường tiểu học Ái Mộ B cùng với 22 triệu học sinh cả nước hào hứng đến trường tham dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Về dự Lễ khai giảng năm học mới của trường tiểu học Ái Mộ B có các đồng chí đại diện Quận đoàn Long Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ngọc Lâm, đại diện cha mẹ học sinh, cùng các vị đại biểu, khách quý, cha mẹ học sinh, thầy và trò trường tiểu học

Trong không khí vui tươi của ngày khai trường, Cô giáo Phùng Thị Hồng Diên – Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn nhà trường đọc thư của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên cả nước. Nhìn vào những ánh mắt thơ ngây của các em học sinh, những nụ cười rạng rỡ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường dự khai giảng cho thấy tâm thế vui tươi bước vào năm học mới



Cô giáo Phùng Thị Hồng Diên – Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn nhà trường đọc thư của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến các em học sinh, sinh viên, cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các bậc phụ huynh

Cô giáo Hoàng Thị Bích Thu - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố và gióng những hồi trống đầu tiên báo hiệu cho năm học mới bắt đầu. Tiếng trống trường vang lên rộn rã, thúc giục. Tiếng trống vang cao, vang xa như khẳng định những thành công mới của năm học.





Cô giáo Hoàng Thị Bích Thu – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - lên tuyên bố và gióng những hồi trống đầu tiên báo hiệu cho năm học mới bắt đầu

Giữa niềm hân hoan, tôi nhìn thấy những khuôn mặt hân hoan của các em khi ngược nhìn những dải cờ đuôi nheo đầy màu sắc, giống như ước mơ trẻ con lộng lẫy trên bầu trời. Tôi nhìn thấy những đồng nghiệp của tôi, chắc cũng đang xúc động, run run đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đứa nhỏ vừa kéo vạt áo của mình. Tôi nhìn thấy cả một bầu trời rực nắng, hân hoan và hạnh phúc. Và tôi mãi yêu những ngày khai giảng, yêu những ánh mắt, yêu những nụ cười hồn nhiên của các em bởi vì tình yêu ấy đã khiến tôi mỗi ngày thêm một niềm vui.









Hình ảnh tươi vui của các em học sinh Trường Tiểu học Ái Mộ B trong ngày khai trường

Cũng trong buổi Lễ khai giảng hôm nay, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quý Phó Bí thư quận đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng đội quận Long Biên đã trao Cờ thi đua xuất sắc công tác đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2022- 2023.





Hình ảnh đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quý Phó Bí thư quận đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng đội quận Long Biên đã trao Cờ thi đua xuất sắc công tác đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2022- 2023

Lễ khai giảng năm nay được thực hiện ngắn gọn nhưng trang trọng và ý nghĩa. Lời phát biểu chan chứa tình cảm của cô hiệu trưởng Hoàng Thị Bích Thu trong ngày khai

giảng đã mang đến sự phấn chấn, hứng khởi cho thầy và trò nhà trường một năm học mới hứa hẹn nhiều thành công mới. “Hơn 1000 học sinh của trường là những bông hoa tươi thắm – mầm non tương lai của đất nước. Chúc toàn thể các em học sinh chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, là những học sinh viết tiếp lên trang truyền thống đầy tự hào”. Chúc cho tập thể nhà trường ngày một vững mạnh, phát triển.



Hình ảnh Tập thể giáo viên trường Tiểu học Ái Mộ